

Stt	Nội dung kiến thức	Đơn vị kiến thức	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC																		Tổng thời gian	Tỉ lệ %
			Nhận biết				Thông hiểu				Vận dụng				Vận dụng cao				Tổng số câu			
			Ch TN	Tg	Ch TL	Tg	Ch TN	Tg	Ch TL	Tg	Ch TN	Tg	Ch TL	Tg	Ch TN	Tg	Ch TL	Tg	Ch TN	Ch TL		
1	Cơ cấu công nghiệp	1. Cơ cấu công nghiệp theo ngành	2	2p							1	5p							2	1	7p	35.5
		2. Cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ	2	2p			2	2p		2	2p								6		6p	
		3. Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế										1	3p								1	
2	Các ngành công nghiệp trọng điểm	1. Công nghiệp năng lượng			1	4p								1	1.25p				1	1	5.25p	23.3
		2. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm					2	2p		1	1.25p								3		3.25p	

3	Vấn đề TCLTCN	Các hình thức chủ yếu về TCLTCN	2	2p														2		2p	
4	Vấn đề phát triển giao thông vận tải	Giao thông vận tải	2	2p	1	6p							1	1.25p				3	1	9.25p	18.4
		Thông tin liên lạc																			
5	Vấn đề phát triển thương mại, du lịch	Thương mại					2	2p			1	1.25p				1	2p	3	1	5.25p	22.8
		Du lịch					2	2p			2	3p						4		5p	
Tổng			8		2		8		1		6		1		2		1				
Tỉ lệ			40%			30%			20%			10%				24	5	45p	100		
Tổng điểm			4			3			2			1									

BGH duyệt

Tổ trưởng chuyên môn

Dương Phụng Khánh

TT	Nội dung kiến thức	Đơn vị kiến thức	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				BIẾT	HIỂU	VD	VDC
1	Cơ cấu công nghiệp	1. Cơ cấu công nghiệp theo ngành	* Nhận biết: - Khái niệm cơ cấu công nghiệp theo ngành. - Các ngành công nghiệp trọng điểm. - Trình bày sự phân hóa công nghiệp theo lãnh thổ. * Hiểu: - Hiểu được cơ cấu ngành CN của nước ta với sự đa dạng của nó, cùng một số ngành CN trọng điểm, sự chuyển dịch cơ cấu trong từng giai đoạn và các hướng hoàn thiện. - Hiểu được sự phân hóa lãnh thổ CN và giải thích được sự phân hóa đó. - Phân tích được cơ cấu CN theo thành phần kinh tế cũng như sự thay đổi của nó và vai trò của mỗi thành phần. * Vận dụng: - Xác định trên bản đồ các khu vực tập trung CN chủ yếu của nước ta và các trung tâm CN chính cùng với cơ cấu ngành của chúng trong mỗi khu vực. - Phân tích biểu đồ chuyển dịch cơ cấu giá trị sản lượng CN phân theo nhóm ngành. * Vận dụng cao: So sánh tỉ trọng của các nhóm ngành, các lãnh thổ tập trung công nghiệp. giải thích nguyên nhân của sự phân hóa đó.	2	1		
		2. Cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ		2	2	2	
		3. Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế				1	
2	Các ngành công nghiệp trọng điểm	Công nghiệp năng lượng	* Biết: - Biết được cơ cấu ngành công nghiệp năng lượng của nước ta cũng như các nguồn lực tự nhiên, tình hình sản xuất và phân bố của từng phân ngành - Biết sự phân chia các ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm dựa vào nguồn gốc của chúng. * Hiểu: - Hiểu rõ được cơ cấu ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, cơ	1			1
		Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm			2	1	

			<p>sở nguyên liệu, tình hình sản xuất và phân bố của từng phân ngành.</p> <p>* Vận dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xác định được trên bản đồ những vùng phân bố than, dầu khí cũng như các nhà máy nhiệt điện, thủy điện chính đã và đang được xây dựng ở nước ta và đường dây siêu cao áp 500kV. - Xác định được trên bản đồ các vùng nguyên liệu chính và các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của nước ta. - Phân tích được sơ đồ cấu trúc, biểu đồ và số liệu về ngành công nghiệp năng lượng và công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm. <p>* Vận dụng cao:</p> <p>So sánh các nhà máy điện, các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm...</p>				
3	Vấn đề TCLTCN	Các hình thức chủ yếu về TCLTCN	<p>* Biết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biết được các hình thức TCLTCN chính ở nước ta hiện nay và sự phân bố của chúng. <p>* Hiểu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiểu được khái niệm TCLTCN và vai trò của nó trong công cuộc đổi mới KT-XH ở nước ta. <p>* Vận dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xác định được trên bản đồ các hình thức TCLTCN (điểm, khu, trung tâm công nghiệp). - Phân biệt được các trung tâm công nghiệp với quy mô (hoặc ý nghĩa) khác nhau trên bản đồ. <p>* Vận dụng cao:</p> <p>So sánh các trung tâm công nghiệp theo quy mô, cơ cấu ngành...</p>	2			
4	Vấn đề phát triển giao thông vận tải	Giao thông vận tải	<p>* Biết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trình bày được sự phát triển và các tuyến đường chính của các loại hình vận tải ở nước ta. 	3			1
		Thông tin liên lạc	<p>- Nêu được đặc điểm phát triển của các ngành Bưu chính và Viễn thông.</p> <p>* Hiểu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiểu được tốc độ phát triển nhanh, chậm khác nhau của các loại hình đường. - Các hạn chế của ngành bưu chính, viễn thông. 				

			<p>* Vận dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đọc bản đồ Giao thông Việt Nam. <p>* Vận dụng cao:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phân tích bảng số liệu về phân bố máy điện thoại theo các vùng. 				
5	Vấn đề phát triển thương mại, du lịch	Thương mại	<p>* Biết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nắm vững được tình hình, cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu và thị trường chủ yếu của Việt Nam. 		2	1	1
		Du lịch	<ul style="list-style-type: none"> - Biết được các loại tài nguyên du lịch chính của nước ta. - Trình bày được tình hình phát triển và các trung tâm du lịch quan trọng. <p>* Hiểu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiểu được cơ cấu phân theo ngành của thương mại và tình hình hoạt động nội thương của nước ta. <p>* Vận dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ ra được trên bản đồ các thị trường xuất nhập khẩu chủ yếu: các loại tài nguyên du lịch (tự nhiên, nhân văn) và các trung tâm du lịch có ý nghĩa quốc gia và vùng của nước ta. <p>* Vận dụng cao:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phân tích số liệu, biểu đồ các loại liên quan đến thương mại, du lịch. 		2	2	

BGH duyệt

Tổ trưởng chuyên môn

Dương Phụng Khánh